

BÀI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2023

Cuốn sách: Những tấm gương “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ VII – năm 2023

Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!

Năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động phong trào thi đua đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" với mục đích tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”

Tiếp tục hưởng ứng và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 4280/KHLT-SGDĐT-CDN ngày 06/12/2022 triển khai Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7. Đây là Giải thưởng được tổ chức nhằm vinh danh những nhà giáo tâm huyết với nghề dạy học, thành công trong sự nghiệp trồng người nhờ sự nỗ lực lao động sáng tạo; có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc".

Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” đã viết tiếp những trang sử vàng trong truyền thống giáo dục Thủ đô từ cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo: "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Xây dựng Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch", "Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn". Phong trào "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới", "Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm".

Từ phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô được triển khai trong nhiều năm qua, đã có nhiều những tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu, đây không chỉ là sự khẳng định hình ảnh đẹp đẽ của người thầy mà còn

là nguồn động viên, cổ vũ để các đồng nghiệp và các thế hệ học sinh noi theo, luôn tâm huyết, sáng tạo trong sự nghiệp “trồng người” cao quý, như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói “*Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo*”. Hà Nội hiện có hơn 150.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên, họ đang từng ngày, từng giờ cống hiến trí tuệ, tâm huyết của mình cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Lựa chọn trong hàng nghìn nhà giáo tâm huyết, sáng tạo của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, cuốn sách Những tấm gương “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo tiêu biểu lần thứ VII” đã giới thiệu với bạn đọc những tấm gương nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. Trong đó trường THCS Phúc Lợi vinh dự có cô giáo Phạm Thanh Dung là tấm gương tâm huyết sáng tạo. Tấm gương của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý các nhà trường là những bằng chứng cho sự tâm huyết, tận tụy với nghề, sự sáng tạo lớn lao trên cương vị công tác của mỗi nhà giáo Hà Nội hôm nay. Đó cũng là sự kết tinh của lòng yêu nghề, mến trẻ, yêu cuộc sống của mỗi người và quan trọng là tình yêu, sự tâm huyết đó đã thôi thúc mỗi thầy cô năng động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, trở ngại để tạo ra những việc làm ngày một sáng tạo hơn, hiệu quả hơn, khoa học hơn từ chính những việc mà bản thân và đồng nghiệp đã làm.

Giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" đã tạo ảnh hưởng tích cực cho niềm tin vào sự đổi mới. Đó là sự đồng hành về hoạt động công đoàn mang tính ngành nghề của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội với các nhà trường trong công cuộc phát triển giáo dục. Giải thưởng hội tụ các gương mặt thầy giáo, cô giáo ở nhiều độ tuổi, nhiều bộ môn, nhiều vị trí công tác khác nhau, là cơ duyên hội ngộ những gương mặt đại diện cho các nhà giáo giàu lòng yêu nghề, tâm huyết, sáng tạo.

Thư viện trường THCS Phúc Lợi xin trân trọng giới thiệu tới các thầy cô giáo và các em học sinh cuốn sách: Những tấm gương “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ VII năm 2023.